



CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 130 NĂM NGÀY THÀNH LẬP TỈNH (21/3/1890 - 21/3/2020) VÀ NGÀY HỘI VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH THÁI BÌNH

ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH

Kiểm tra mô hình chăn nuôi theo chuỗi liên kết và tình hình sản xuất, đầu tư tại khu công nghiệp cầu Nghìn



Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất, đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp cầu Nghìn.

Sáng ngày 2/3, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra trang trại bò giống hạt nhân tại xã An Tràng và tình hình sản xuất, đầu tư hạ tầng tại khu công nghiệp (KCN) cầu Nghìn, thị trấn An Bài (Quỳnh

Phụ). Cùng đi có các đồng chí: Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thiện, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, huyện Quỳnh Phụ. Trang trại bò giống

hạt nhân tại xã An Tràng (Quỳnh Phụ) được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công ty Cổ phần Giống chăn nuôi Thái Bình lựa chọn tiếp nhận, chăm sóc 100 con bò giống lai Sind do thành phố Hà Nội tặng. Đến nay đàn bò sinh trưởng tốt, một số con đã sinh sản lứa đầu

tiên. Việc xây dựng mô hình nuôi bò sinh sản và thương phẩm theo chuỗi liên kết này là tiền đề quan trọng để tỉnh và các địa phương triển khai thực hiện hiệu quả đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh hoan nghênh trang trại đã phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh chăm sóc tốt đàn bò giống, áp dụng đệm lót sinh học trong chăn nuôi. Đồng chí yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục hướng dẫn trang trại áp dụng khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, quản lý chặt chẽ sự sinh trưởng và phát triển của từng con bò giống. Cùng với đó, quy hoạch hệ thống chuồng trại khoa học, bảo đảm tốt

(Xem tiếp trang 4)
TẮT ĐẠT

BAN CHỈ ĐẠO CỦA TỈNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trước những diễn biến mới của dịch Covid-19



Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 phát biểu tại cuộc họp.

Sáng ngày 2/3, Ban Chỉ đạo của tỉnh phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (Covid-19) tổ chức họp trực tuyến với các huyện, thành phố triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trước những diễn biến mới của dịch Covid-19. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo của

tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì cuộc họp. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo. Tại 8 điểm cầu có thành viên

(Xem tiếp trang 4)
HOÀNG LANH

► Kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19

* Chiều ngày 2/3, Đoàn công tác của Tỉnh ủy và Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh do các đồng chí: Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đông Hưng.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, từ trước tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Đông Hưng đã được triển khai theo phương châm "4 tại chỗ".

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHÒNG VIÊN

► Diện tích gieo cấy giảm 190ha so với vụ xuân năm 2019

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến ngày 27/2, toàn tỉnh đã hoàn thành gieo cấy lúa xuân, tổng diện tích đạt 77.762ha, giảm 190ha so với vụ xuân năm 2019. Diện tích gieo cấy lúa giảm một phần do hoang hóa, một phần do người dân chuyển đổi sang các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao hơn.

Để sản xuất đạt hiệu quả cao, bền vững, ngành Nông nghiệp khuyến cáo các địa phương tăng cường sử dụng phân hữu cơ, phân hữu cơ vi sinh để từng bước giảm dần lượng phân vô cơ, tăng độ phì nhiêu

(Xem tiếp trang 4)
NGÂN HUỖN

Thái Bình quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19

* Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 2/3, 67 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận 89.212 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó số người tử vong là 3.051 người. Trung Quốc tử vong 2.913 người; Iran tử vong 55 người; Ý 34 người; Hàn Quốc 26 người...

Tại Việt Nam, tính đến 17 giờ ngày 2/3, chưa có thêm trường hợp nhiễm Covid-19 mới; đã có 16 trường hợp điều trị khỏi, xuất viện.

Tại Thái Bình, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính từ ngày 23/1 đến ngày 2/3, toàn tỉnh có 28 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 đã có kết quả xét nghiệm âm tính.

Đến ngày 2/3, tại địa điểm cách ly tập trung của tỉnh là Trường Quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) đã tiếp nhận 159 trường hợp có nguy cơ trở về từ các quốc gia có dịch. Qua giám sát, tình hình sức khỏe những người tại khu cách ly tập trung đều bình thường.

Trước những diễn biến mới của dịch bệnh, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã triển khai các giải pháp cấp bách, trong đó việc cách ly, giám sát người đi về từ vùng có dịch được coi là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Chung tay cùng cộng đồng, mỗi người dân cần nâng cao ý thức, chủ động phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện tốt việc phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng.

* Dự kiến trong tối hoặc đêm ngày 2/3, tỉnh Thái Bình sẽ tiếp nhận thêm khoảng 120 công dân Việt Nam, người nước ngoài trở về từ các vùng có dịch Covid-19 để thực hiện cách ly theo quy định tại Trung đoàn 568, Bộ CHQS tỉnh.



Các trường hợp cách ly được cấp miễn phí các vật dụng sinh hoạt hàng ngày.

Tính đến 17 giờ ngày 2/3, Trường Quân sự tỉnh có 159 công dân thực hiện cách ly. Cùng với bảo đảm các điều kiện tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh, Sở Y tế và Bộ CHQS tỉnh đã nhanh chóng triển khai công tác chuẩn bị đón người cách ly tại Trung đoàn 568. Dự kiến, đơn vị này có khả năng tiếp nhận cách ly khoảng 150 người. Việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, lực lượng, trang thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm đã được các đơn vị hoàn tất trong chiều ngày 2/3, sẵn sàng đón các công dân về cách ly theo quy định. Hiện nay, những người đang cách ly tại Trường Quân sự tỉnh có sức khỏe bình thường, không có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19.

Trong ngày 3/3 và những ngày tiếp theo, Sở Y tế sẽ tiến hành cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành cách ly cho các trường hợp đủ thời gian cách ly 14 ngày theo quy định.

NHƯ HOÀNG - THIÊN AN

"Thế trận lòng dân" nơi biên giới biển

(Xem trang 3)



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Lân tuyên truyền pháp luật cho ngư dân xã Nam Thịnh (Tiền Hải).

CHÍ HÒA

Đoàn kết - đổi mới - phát triển

(Xem trang 2)